



สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>กิจกรรมเดิน - วิ่งทางเลือกสุขภาพ ลดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, Thai tabloid, Top News)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมเป็นประธานงานกิจกรรมเดิน - วิ่งทางเลือกสุขภาพ ลดโรค NCDs โดยการส่งเสริมการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จัดโดย ออย. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs เพื่อให้คนไทยห่างไกลโรคดังกล่าวผ่านการอ่านฉลากและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ ทางเลือกสุขภาพ” หรือที่เรียกว่า Healthier choice และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมีกิจกรรมเดิน - วิ่ง 2 ระยะทาง ได้แก่ Mini Marathon 10 กม. และ Fun Run 3.5 กม. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,000 คน นอกจากนี้ ยังมีบูธกิจกรรมสร้างความรอบรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ จากภาคีเครือข่ายภาครัฐ และบูธแสดงผลภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพจากภาคอุตสาหกรรมภายในงาน ทั้งหมดนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ลดจำนวนผู้ป่วยโรค NCDs ซึ่งจะเป็นการลดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของประเทศชาติ และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบสาธารณสุข</p>	
<p>ประชุมวิชาการเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยภายหลังหารือกับ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย ถึงสถานการณ์โรคเบาหวาน ว่า ในวาระพิเศษที่ปีนี้สมพันธ์เบาหวานนานาชาติ โดยดำเนินงานด้านเบาหวานระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2493 เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเบาหวานโลก "IDF World Diabetes Congress 2025" ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 68 ณ Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC) กทม. มีสมาคมโรคเบาหวานจาก 160 ประเทศเข้าร่วมงาน เป็นเวทีระดับนานาชาติทางการแพทย์เกี่ยวกับปัญหาโรคเบาหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เนื่องจากสถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รับรู้ของนานาชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย เชื่อว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 800 ล้านบาท เกิดการจ้างงานประมาณ 560 อัตรา</p>	
<p>ขับเคลื่อนบริการสุขภาพดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, thebangkokinsight, pptv, hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.มีนโยบายขับเคลื่อนสู่ระบบการให้บริการสุขภาพดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาารอคอย ลดการเดินทางและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาลและภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ จึงตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ระบบ Telemedicine ร่วมกับการจัดส่งยาถึงบ้านผ่าน Health Rider และการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ลดความแออัดของผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลอย่างน้อย 5% ภายในเดือนกันยายน 2568 ตามประกาศ สป.สธ. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการในการบริการการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล พ.ศ. 2567</p>	

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


f. fanmoph
• I Love MOPH

X. pr_moph
@ healthmoph

• http://pr.moph.go.th
• moph channel

☎ 0 2590 1311-2
☎ 0 2591 8613



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางออกแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ระบุ ทราบถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักๆ คือ กำลังคน ภาระงาน ความก้าวหน้า และค่าตอบแทน ทำให้ลาออกจากระบบ ซึ่งแนวทางแก้ไขมีการดำเนินการหลายเรื่อง เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ระยะ 10 ปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านมติ ครม. ไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งผลักดันการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ระเบียบ ขรก.สธ. แยกตัวออกจาก ก.พ. เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการชุดพิเศษของ สธ. เรียกว่า ก.พ.(สธ.) ส่วนการปรับค่าตอบแทนไม่ใช่อำนาจของ สธ. ต้องให้กรมบัญชีกลางอนุมัติด้วย ส่วนหนึ่งต้องไม่เป็นภาระเงินบำรุง จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รณรงค์ต้านมะเร็งลำไส้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมเปิดงานรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ณ อาคารกาญจนบารมี รพ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการจัดเสวนาและบริการตรวจคัดกรองแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยรวมถึง จนท.ภายในโรงพยาบาล เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกเพื่อการรักษาได้ทันเวลาที่</p>	-
<p>วันวัณโรคโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- กรมอนามัย เตือนคนไทย วันวัณโรคโลก เน้นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มั่นตรวจสุขภาพโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) ได้เสนอให้กำหนดวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก (World TB Day) อย่างเป็นทางการ เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก.</p>	-
<p>เตือนโรงงานแจ้งระวังแอมโมเนียรั่ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯเตรียมความพร้อมรับมือเหตุภาวะฉุกเฉินก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจากสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งในช่วงอากาศร้อน โดยมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยประสานไปยัง สสจ. อปท. และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันภาวะฉุกเฉินจากก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจากสถานประกอบการประเภทผลิตน้ำแข็ง เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p>	-
<p>อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, MCOT)</p> <p>- น.ส.จิราพร สินธุ์ไพร รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2568 จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. ผู้เสียสละและอุทิศตนในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเผยแพร่บทบาทสำคัญของอสม. ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. จำนวน 2,080 คน ภายในงานมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น การแสดงนิทรรศการผลงานของ อสม. และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- เสนอบทสัมภาษณ์ ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกต" อธิบดีกรม กรม สบส. เกี่ยวกับพันธกิจงานหินเร่งด่วน ร่าง พ.ร.บ.อสม.ฯ เพื่อ กองทัพนักสู้สุขภาพกว่า 1.09 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นของคณะรัฐมนตรี (ครม.)</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

MOU ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

- ดร.วิษณุ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยด้านสมุนไพรและอาหาร ร่วมกับ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. โดยมี น.ส.กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผอ. ARDA และเจ้าหน้าที่ ARDA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจาก อย. ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีฯ เพื่อเดินหน้าเครื่องผลักดันธุรกิจอาหารแห่งอนาคตเต็มกำลัง ตั้งเป้าจัดทำ Positive list เพิ่มอีก 150 รายการภายใน 3 ปี พร้อมให้ผู้ประกอบการใช้ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพที่ผ่านการรับรองได้ทันที เพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอน เพิ่มโอกาสแข่งขัน ระดับโลกตั้งเป้าดันรายได้อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

อก.ได้รับรางวัล Best Bioprocessing Excellence in South East Asia ครั้งที่ 6

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมภ์: โทรโข่งขยายข่าว: อก.รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม เว็บไซต์ (Thailand Plus, allmiles, medi)

- ภญ. สมชัยยา สุริฉันทน์ รก.ผู้จัดการโรงงานวัคซีนและชีววัตถุ อก. กล่าวภายหลังเป็นผู้แทนรับมอบรางวัล "Best Bioprocessing Excellence in South East Asia" จากงานสัมมนาด้านวัตถุ Biologics Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2025 ครั้งที่ 12 จัดโดย IMAPAC ประเทศสิงคโปร์ ว่าเป็นการรับรางวัลครั้งที่ 6 ของ อก.รางวัลนี้มอบให้เพื่อ ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานอุตสาหกรรมที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีงานนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง อก.มีผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรม การพัฒนา ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโควิด-19

โรงพยาบาลดีที่สุดในไทย 2568

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus

- Newsweek จัดทำเนียบ 30 โรงพยาบาลดีที่สุดในไทย ปี 2568 โรงพยาบาลราชวิถี ติดอันดับ 13 ด้านโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก คว้าอันดับ 23 ถือเป็นอันดับที่ 2 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการคุมค่ารักษาพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่าการเติบโตของ GDP ทำให้ต้องเร่งปรับปรุงระบบสวัสดิการ 6 ระบบหลัก เพื่อปรับปรุงระบบค่ารักษาพยาบาลให้มีความมั่นคงยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่ารักษาพยาบาลของสวัสดิการรักษายาของประเทศไทย ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่ได้มองแค่การลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น พัฒนาอุตสาหกรรมยาและไบโอเทคเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ พร้อมเสนอมาตรการ 8 ข้อ เช่น ส่งเสริมการเข้ายาสามัญ ลดนำเข้ายา ใช้มาตรการภาษี และเน้นป้องกันโรคแทนการรักษา เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดี ม.มหิดล ให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมพร้อมการประชุมคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนพิจารณาค่ารักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษายาของประเทศไทย ว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นคำสั่งแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุฯ ภาพรวมเรื่องนี้ มีความสำคัญต้องมีการพิจารณาร่วมกัน เนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัด จนกระทบหน่วยบริการ ควรให้ รพ.ภาครัฐได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกประกาศใดๆ ไมเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเหมือนข้ามมะเร็งรักษาทุกที่ ขอย้ำว่า 30 บาทรักษาทุกที่ เป็นเรื่องดี แต่ไม่ควรประกาศว่าไปที่ไหนก็ได้ ควรเน้นรักษาจากพื้นฐานว่าตัวเองอยู่ที่ไหน รักษาที่นั่น

ตั้งเป้าเพิ่มผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องใช้เครื่อง APD รายใหม่ปีละ 5 พันราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568 ว่า ภาพรวมของผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี 2567 มีผู้ป่วยที่ต้องทำการบำบัดทดแทนไตรวมทุกวิธีทั้งสิ้นจำนวน 88,000 ราย สปสช. ได้วางยุทธศาสตร์การบำบัดทดแทนไตไปที่การล้างไตทางช่อง

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ท้อง (CAPD) ให้มากขึ้น รวมทั้งดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบบำบัดรพท ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติ หรือ APD รายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 3,000-5,000 ราย เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่า</p>	
<p>รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thecoverage)</p> <p>- สข. จัดการประชุมคกก.จัดทำและติดตามรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่ 1/2568 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำ "รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย" ฉบับแรก รวมทั้งพิจารณาการพัฒนาตัวชี้วัด 12 หมวด ครอบคลุมทุกมิติของระบบสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 คาดจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือน ก.ย.2568 และเบื้องต้นกำหนดจะมีการจัดทำทุก 3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทาง และให้ข้อเสนอแนะต่อ คสช. ครม. และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>ระเบียบเยียวยา พ.ร.บ.อัมพาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, sondhitalk,)</p> <p>- สสส.ร่วมกับมูลนิธิแพชทูเฮลท์ (p2h) จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพะ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ (Healthy School : The Whole School Approach) ระยะที่ 3 เปิดพื้นที่ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานสร้างสุขภาพะในเด็กและเยาวชน ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน 23 แห่ง ทั่วประเทศ</p>	
<p>ประชุม HA National Forum ครั้งที่ 25</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus, msk-news)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25 ภายใต้ธีม "BUILDING QUALITY & SAFETY CULTURE FOR THE FUTURE SUSTAINABILITY" สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญ อย่าคิดว่าแค่การทำคุณภาพใน รพ. จะไม่ส่งผลกระทบต่ออะไร เพราะความเป็นจริงการพัฒนาจุดเล็กหรือจุดใหญ่ ล้วนมีความสำคัญยิ่งในระบบสุขภาพย่อมส่งผลต่อทุกภาคส่วน</p>	
<p>ปัญหาหลังถ่ายไอออนรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมพร ใช้บางยาง ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายไอออนด้านสาธารณสุขให้แก่ อบท. เผย ภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 แต่งตั้งคณะทำงาน 7 ชุด เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เรื่องด่วนต้องแก้ คือ อัตราค่าล้างที่ขาดแคลนอยู่ที่จะต้องหาเสริม, งบประมาณ, การเชื่อมโยงข้อมูล และการส่งมอบที่ดิน ซึ่งคาดว่าในการประชุมครั้งหน้าหลังสงกรานต์คงจะมีความคืบหน้าของคณะทำงานทุกชุด พร้อมขับเคลื่อนวางแนวทางยกระดับ รพ.สต. สู่มาตรฐานสากล</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผจก., มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ebiznewstoday, lokwannee, hfocus)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และ รมว.ดีอี ประธานการประชุมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2568 เผย ที่ประชุมเห็นชอบคก.สร้างเสริมสมรรถนะ และขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนางานควบคุมการบริโภคยาสูบทุกระดับ เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ระบาดหนักในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกพื้นที่ ควบคู่กับรัฐบาลอย่างเร่งด่วน โดยขอให้ สสส. สื่อสารสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าในช่องทางออนไลน์ รวมถึงเห็นชอบแผนงานพัฒนาความร่วมมือภาคประชาสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายครอบคลุมทั้งประเทศ และมอบ สสส.ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ผลจากการดำเนินการการปรับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งการผ่อนปรนให้สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ รวมทั้งผ่อนปรนพื้นที่ขายแอลกอฮอล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน 5 พื้นที่ ให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกไตรมาส</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ChiangmaiNews

- นพ. ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะ กมธ.สธ. สมาชิกแทนราษฎร กล่าวอภิปรายในการประชุมสภาฯ พิจารณารายงานของคณะ กมธ. พิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานและนำเสนอ ให้รัฐบาลพิจารณาต่อ ว่า ขอฝากรัฐบาลว่าประเทศไทยมีอยู่ทางรอดเดียว ต้องไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาถูกกฎหมาย มีแต่จะต้อง เข้มงวดกับกฎหมายที่มีอยู่ออกกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ทางรอดของเด็กไทยมีอยู่อย่างเดียวต้องแบนบุหรี่ไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, thebetter)

- ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจความกังวลของผู้ปกครองต่อบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบร้อยละ 92.8 กังวล, ร้อยละ 87.1 เด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าผ่านโซเชียลมีเดียและร้านค้าออนไลน์มากที่สุด, ร้อยละ 89.4 ต้องแก้ไขกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ บังคับใช้ได้อย่างจริงจังมากขึ้น, ร้อยละ 81.5 สนับสนุนให้มีหน่วยงานเฉพาะกิจ คุ้มครองและปราบปรามขบวนการต้นตอการ แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่เปราะบาง เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น และร้อยละ 75.6 ระบุต้องการให้เพิ่มโทษ ผู้ขาย ออนไลน์ เจ้าของแพลตฟอร์ม ผู้โฆษณา ผู้ครอบครอง รวมถึง ผลสำรวจชี้ให้เห็นปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ไม่ได้ เป็นปัญหาสาธารณสุขเท่านั้น แต่สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบควบคุมสื่อ โซเชียล การตลาด และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการควบคุมการจำหน่าย โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม ออนไลน์ และจัดตั้งระบบรายงานการละเมิดที่มีประสิทธิภาพ สร้างสื่อรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ ที่เข้าใจง่าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand)

- เสนอบทความ เปิดข้อมูล บุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อน ดีต่อสุขภาพ - ปลอดภัยกว่า เสี่ยงโรคน้อยกว่า บุหรี่มวน จริงหรือ ? จากข้อมูลงานวิจัย พบว่า บุหรี่ไฟฟ้า, โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อน (HTPs), เป็นภัยเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในไทย การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคต่างๆ เช่น ความดัน โลหิตสูงและโรคอ้วน ผู้ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องเกิน 3 ปีเสี่ยงสูงขึ้นถึง 2 เท่า นอกจากนี้ยังมีโทษตามกฎหมายทั้งการขาย นำเข้า และ ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรค NCDs.

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอมพิค, ไทยรัฐออนไลน์, มติชน, ch7, tnews, ChiangmaiNews) นสพ.(มติชน, ข่าวสด)

- เมื่อวันที่ 23 มี.ค. เว็บไซต์ IQAir เผยคุณภาพอากาศในโลก ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 ในโลก อันดับ AQI อันดับ 1 ลาสเวกัส ปากีสถาน AQI 281 ,อันดับ 2 เทศบาลนครเชียงใหม่ AQI 187 , และอันดับ 6 กทม. AQI 175 เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่เข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้ช่วงวันที่ 23-24 มี.ค. 68 พื้นที่ กทม. และปริมณฑล และภาคเหนือ เกิดสภาพอากาศนิ่งและจมตัว ทำให้อัตราการระบายอากาศค่อนข้างต่ำ เกิดลักษณะคล้ายฝา ชีครอบ กลุ่มเสี่ยง งดออกนอกบ้าน

ด้าน ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. วันที่ 24 มี.ค. 68 ค่าเฉลี่ยของ กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ 66.3 มคก./ลบ.ม. ค่าฝุ่น PM2.5 ส่วนมากสีส้มและสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ เขตหนองแขมสูงสุด 80.5 มคก./ลบ.ม. กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนอากาศร้อนปกคลุมประเทศไทยทำให้อุณหภูมิสูงถึง 39 องศา ส่วนที่ จ.บึงกาฬ คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายจังหวัดอยู่ในระดับสีส้มและสีแดง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจ.บึงกาฬที่ติด 1 ใน 4 จังหวัดของภาคอีสาน ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง ทำให้ประชาชนเริ่มสวมหน้ากากอนามัยใน ระหว่างการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง ขณะที่ภาพมมสูงทำให้เห็นสภาพอากาศ หมอกควันปกคลุมในชั้นบรรยากาศทั้ง 2 ฝั่ง ไทย-ลาว คือ อ.บึงกาฬ และแขวงบอลิคำไซ ฝั่ง สปป.ลาว บึงกาฬ ฝุ่นหนา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)

- มีผู้ปกครองในจ.เชียงใหม่ ถ่ายคลิปลูกสาว อายุ 7 ขวบ ก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาไม่หยุด จนละเอียดประอะเสื่ออยู่หลายจุด เชื่อว่าเป็นผลจากสถานการณ์ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ เพราะทุก ๆ ปี ในช่วงนี้ ลูกสาวจะแสดงอาการทุกครั้ง

ด้าน สสจ.เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากป้องกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง ดูแลเป็นพิเศษ คือ หญิงตั้งครรภ์ ยิ่งช่วง 6 เดือนแรก ต้องระวังอาจส่งผลกระทบต่อทารกและทำให้คลอดก่อนกำหนด และขอให้ ประชาชนมั่นใจ โรงพยาบาลพร้อมรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในช่วงฝุ่น PM 2.5

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

<p>ทำร้ายผู้ป่วยในศูนย์ดูแล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus, รายการเรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>- ลูกสาวร้องกรณีนายจงกิจ วัย 77 ปี พ่อเป็นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกผู้ดูแลหญิงวัย 32 ปี ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ โดยจากกล้องวงจรปิดเผยภาพผู้ดูแลผลักผู้ป่วยลงเตียงด้วยความรุนแรง จับกดและใช้กำลังสู้ ก้มตัวลงไปกัดที่มือของผู้ป่วย ระบุจ่ายค่าดูแลเดือนละ 30,000 บาท ทุกอย่างปกติมาปีกว่า จนไปเยี่ยมพ่อล่าสุดสังเกตเห็นว่าพ่อต้องไข่มือกักขังประคองมือด้านที่จับข้อนิ้วเพื่อกินข้าว และบ่นว่าเจ็บมือ จึงสังเกตพฤติกรรม และพ่อบุ๊ตเป็นภาษาจีนตอนแจกอั่งเปาให้ผู้ดูแลแล้ว ไม่ชอบคนนี้ คนนี้ร้าย ทั้งนี้ได้ไปขอศูนย์ฯ ดูกล้องวงจรปิด แต่บ้ายเบี่ยง จึงไปแจ้งความไว้ที่ สน.ลาดพร้าว แต่ไม่มีความคืบหน้า แล้วนำพ่อออกจากศูนย์ฯ เกรงจะเกิดอันตรายอีก หลังจากนั้นจึงไปร้องเรียนยังกรมสพส. และทนายไพศาล โดยวันนี้ ดร.ธนกฤต ผู้ช่วย รมต.สธ. จะลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลฯ ดังกล่าวพร้อมกับทนายไพศาล</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อินโฟเควสท์)</p> <p>- กัมพูชา ยืนยันพบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รายใหม่ เป็นเด็กชายวัย 3 ปี 6 เดือน จากจังหวัดกระแจะ โดยนับเป็นผู้ป่วยรายที่ 3 ของปีนี้ โดยเด็กชายรายดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพวิกฤต มีอาการไข้สูง ไอรุนแรง และภาวะหายใจลำบาก ขณะนี้กำลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการสอบสวนโรค พบว่า ครอบครัวของผู้ป่วยเลี้ยงไก่ไว้ที่บ้าน และมีไก่ตายประมาณ 5 ตัว หลังจากที่บางตัวแสดงอาการป่วย โดยคนในครอบครัวได้นำไก่ที่ตายมาประกอบอาหาร ในปีนี้กัมพูชาพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 แล้ว 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งผู้ป่วยทุกรายมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายก่อนที่จะเริ่มมีอาการป่วย</p>	-
<p>ยอดติดเอดส์พุ่งใน “ลาว”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sondhitalk)</p> <p>- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลาว วิตกกังวลตัวเลขการติดเชื้อ HIV ป่วยโรคเอดส์เพิ่มขึ้นในเขตสามเหลี่ยมทองคำที่มีพื้นที่ติดต่อกันระหว่างลาว-ไทย-พม่า ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายหลังคนงานก่อสร้างจีนโปรเจกต์เหมืองและโครงการเชื่อมกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ชื่อความสุขจากสาวลาว พบสาวลาว 1 คนต้องรับแขกแรงงานจีนถึง 10 คนและไม่ยอมสวมถุงยางอนามัย</p>	
<p>ร้านอาหารญี่ปุ่น แลถงการณขอโทษ หลังลูกค้าเจอหนูลอยในถ้วยซุชิโตะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, Kapook)</p> <p>- ร้านอาหารญี่ปุ่น Sukiya เครือร้านข้าวหน้าเนื้อ ได้ออกมาเผยสาเหตุที่มีหนูนอนตายอยู่ในถ้วยซุชิ โดยทางบริษัทคาดว่า หนูตัวนี้เข้าไปอยู่ในถ้วยที่อยู่ระหว่างเตรียมเสิร์ฟให้ลูกค้า และหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีการสั่งปิดร้านทันทีเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ศูนย์สาธารณสุขท้องถิ่นเข้าตรวจสอบก่อนที่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง ทั้งนี้ทางบริษัทแจ้งว่าพนักงานคนหนึ่งไม่ได้ตรวจขามและมองข้ามการปนเปื้อน บริษัทจึงสั่งให้ร้านต่างๆ ทั่วประเทศตรวจสอบจานอาหารก่อนเสิร์ฟ</p>	